



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน M2F โพสต์ทูเดย์ ผจก.ออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐคอลัมน์ชกหลังข่าว</p>	<p><b>มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ๑</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวัตกรรม ไทยอนาคตไทย” พร้อมมอบรางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 แก่พ่อบุญธรรม เสริฐ ขาวอรุณ จังหวัดชุมพร ซึ่งรักษาคนไข้ทั้งโรคกระดูก อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตา โรคสตรี ูักัด โรคทางในเด็ก</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สธ.พร้อมผลักดันให้การแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนทั้งประเทศ โดยใช้สมุนไพรเป็นหลักในการช่วยด้วย ซึ่งขณะนี้สมุนไพรไทยวางตามร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึงใน รพ.สต.ก็มียาสมุนไพรไทยแทนยาปฏิชีวนะ อีกเรื่องที่เรามีความโดดเด่น คือ นวัตกรรม สธ.กำลังผลักดันให้คนไทยเข้าสู่การเป็นมรดกโลก</p> <p>-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ภายในงานมหกรรมสมุนไพร ๑ ประกอบด้วย การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ได้แก่ การพัฒนากัญชาทางการแพทย์ เมืองสมุนไพร และตลาดความรู้ เปิดอบรมระยะสั้นหลักสูตรละ 2 ชั่วโมง ฟรี 26 หลักสูตร ร่วมกับ ก.พาณิชย์ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร ภายในงานแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนภูมิปัญญา โซนบริการ ตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก โซนผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 10-12 (ฮอลล์ 6-8 เดิม) และห้องประชุมฟินิกซ์ 1-6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมการแพทย์แผนไทยฯ หรือเว็บไซต์ <a href="http://natherbexpo.dtam.moph.go.th">http://natherbexpo.dtam.moph.go.th</a></p> <p>ไทยรัฐคอลัมน์ชกหลังข่าว -เสนอว่า เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานเลขาธิการเจดีย์กำลังช้างสารสมุนไพรที่เป็นพระเอกของงานพร้อมบรรยายว่า มีรสเผ็ดแต่ก็ดื่มจืดหมดแก้ว แดมตบท้ายว่าคงไม่ชิมเพิ่มเพราะวันนี้กินข้างไปแล้ว 7 ตัว</p>
<p>มติชน M2F โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ สยามรัฐ</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ว่า กัญชาถือเป็นทั้งสมุนไพรที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และยังเป็นยาเสพติดตามกฎหมายไทย คือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และตามที่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) กำหนดไว้ ดังนั้น จะต้องนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อความบันเทิง เราต้องช่วยกันพัฒนาสารสกัดกัญชาออกมาเป็นยารักษาโรค ซึ่งประเทศไทยเองก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ในการรักษาด้วยกัญชาได้ ในงานมหกรรมสมุนไพร ๑ มีการนำ 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชามาแสดง</p> <p>-นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ อยากให้ สธ.สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่า กฎหมายที่ออกมาเป็นในเรื่องการวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็ทำ ขณะนี้ อย. กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้</p> <p>- นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ตำรับยาแผนไทยทั้ง 16 ตำรับที่มีส่วนผสมของกัญชานั้น เตรียมพร้อมที่จะใช้ได้ทันทีหลังร่างประกาศ สธ. เรื่องกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ที่สามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ออกมาบังคับใช้ แต่ต้องอยู่ในความควบคุมใกล้ชิด รวมถึงการติดตามการกระจายยาที่มีส่วนผสมกัญชา และติดตามผู้ป่วย</p> <p>ผู้สั่งยาที่มีส่วนผสมของกัญชาจะต้องเป็นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ต้องผ่านการอบรมและการประเมินก่อน เบื้องต้นกรมการแพทย์แผนไทยฯจะจัดอบรมครู ก ก่อน เพื่อให้ครู ก เป็นแกนนำอบรมแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านในทุกเขตสุขภาพ คาดว่าจะอบรมครู ก ในวันที่ 27-28 มี.ค.นี้เพื่อให้ทันกับช่วงนิรโทษในเดือนเมษายน-พฤษภาคม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>- นพ.ปรโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า จะอบรมครู ก ก่อน เป็นทีมแพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน และเภสัชกร จากทุกเขตสุขภาพ เขตละประมาณ 10 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย หลังอบรมแล้วจะให้ ครู ก ไปจัดอบรมแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ หมอพื้นบ้าน แต่ละพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง การอบรมจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน และจะประเมิน ความรู้ทั้งก่อนและหลังอบรม หากผ่านการประเมินจะส่งรายชื่อให้สำนักงาน อย.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ กัญชารักษาโรคได้</p> <p>- ด้าน นพ.วิฑูรย์ ตำนวิบูลย์ ผอ.อก. กล่าวว่า การนำเอา กัญชาไปใช้ทำยากับการใช้เพื่อสันตนาการเป็นคนละเรื่อง กัน เพราะการทำยาต้องมีความคงตัว ที่เรียกว่า API และการจะได้สารสกัดตั้งต้นมาทำยา เป็นข้อแห่งต้องมีคุณภาพ ทุกล็อต หากไม่เหมือนกันก็ไม่ไชยาแล้ว จึงจำเป็นต้องมีความคงตัว การปลูกจึงต้องชัดเจนตั้งแต่สายพันธุ์ เพื่อให้ได้ข้อ แห่งคุณภาพ หากใครบอกว่าจะส่งให้เรา ก็ต้องตรวจสอบเพื่อให้ได้สารที่ต้องการและมีคุณภาพ</p> <p>การทำยาจาก กัญชานั้นจะมีออกเป็นตำรับ อนาคตอาจแบ่งเป็น 3-5 ตำรับ ใช้ในโรคที่แตกต่างกันไป ขออย่าว่า อก.เป็นต้นแบบ เราไม่ได้ผูกขาด ดังนั้น ต้นแบบในการปลูกที่เป็นระดับเมดิคัลเกรด ใครก็ได้หากจะปลูกลักษณะนี้ ก็ สามารถนำเราไปเป็นต้นแบบได้</p> <p>- ด้าน ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า เรื่อง กัญชากำลังถูกเบี่ยงเบนประเด็น สร้างความเข้าใจผิดว่าปลูกกัญชาแล้วจะรวย การจะให้ปลูกกัญชาเสรีไม่แน่ใจว่าจะ ควบคุมได้จริงหรือไม่ เนื่องจากสารสกัดจากกัญชามีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมาก หากไม่ควบคุมจะพบปัญหาใหม่ อาจ ให้นำไปใช้เพื่อมอมเมาได้ เพราะกัญชาออกฤทธิ์ตั้งแต่สบายใจ หลงลืมตัว และจำอะไรไม่ได้</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ อย. กล่าวว่า มียอดการโทรสอบถามทางสายด่วน 1556 กด 3 เรื่องกัญชามาที่ อย. ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์กว่า 3,000 ราย และมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชา 50 ราย ส่วนผู้ที่ได้รับ อนุญาตครอบครองเพื่อวิจัยต่าง ๆ มีไม่ถึง 10 ราย</p>
<p>ผจก.ออนไลน์ ไทยรัฐ มติชน เว็บมติชน</p>	<p><b>ทีมสุขภาพจิตช่วยดาราสาว</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง กรณีอดีตดารา ต่าย มนสนันท์ ปานดี ที่มีปัญหา ทางจิตเวช และกลายเป็นคนเร่ร่อน พักอาศัยแบบชั่วคราวภายใน ช.ชุมชนวัดเขาแดงอ่อน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี ว่ากรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นมี การประชุมประเมินสถานการณ์ และวางแผนร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและการดำเนินชีวิตของ สมาชิกในครอบครัว ขณะนี้ได้นำเข้ารับการรักษายาบาลทางด้านร่างกายและจิตใจในสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100</p>	<p><b>เฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวช</b></p> <p>- เสนอข่าว กรมสุขภาพจิตได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สพฉ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการ ปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมประชาสัมพันธ์ สสส. และ ปปส. เรื่อง การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด ลดผลกระทบของผู้ใช้ยาเสพติดบางรายที่มี อาการทางจิตและส่งผลกระทบต่อสังคม</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>โรคอาหารเป็นพิษ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- วันที่ 24 ก.พ. 62 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 17,651 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 15-24 ปี รองลงมา คือ 25-34 ปี และอายุมากกว่า 65 ปี ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จ. อุบลราชธานี ตราด ลำพูน ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอ็ด และเดือน 10 เมนู ควรระวังช่วงหน้าร้อน 'ลาบ-ก้อยยำ-ข้าว ผัด-กะทิ-น้ำแข็ง' เสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ แนะนำหลีกเลี่ยง สุก ร้อน สะอาด เลี่ยงของสุก ๆ ดิบ ๆ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>ภาวะเตี้ยอ้วนในเด็กไทย</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อธิบดี รพ.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระดับประชาคมอาเซียน เพื่อป้องกันผลเสียของภาวะเตี้ย อ้วน ผอม และภาวะน้ำหนักเกิน รวมทั้งลดปัญหาโภชนาการในทุกกลุ่มวัยทุกรูปแบบ โดยมีนักโภชนาการ และบุคลากร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้านสาธารณสุขจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งภาคีเครือข่าย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังด้านโภชนาการ และส่งเสริมโภชนาการที่ดีเพื่ออาหารสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานความร่วมมือสาธารณสุขอาเซียน พร้อมจัดให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีผลงานโดดเด่นด้านโภชนาการในประเทศไทย ได้แก่ โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมโรงงานเกลือเสริมไอโอดีน จ.ราชบุรี และโครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ จ.ชลบุรี และจ.สมุทรปราการ</p>
ข่าวสด	<p><b>ปรับพฤติกรรมป้องกันเบาหวาน</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน หรือการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนอินซูลิน หรือร่วมกันทั้ง 2 อย่าง ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้รับมาจากอาหารเป็นพลังงาน จนทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 126 ม.ก./ด.ล. อีกทั้งหากป่วยเป็นโรคเบาหวานในระยะเวลานาน ๆ จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าปกติ ทั้งนี้ความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน เกิดได้จากหลายปัจจัยได้แก่ 1.กรรมพันธุ์ 2..ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนลงพุง 3.มีพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม 4.ขาดการออกกำลังกาย 5.อายุมากขึ้น 6.สตรีที่มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 7..พบผิวหนังสีคล้ำดำเหมือนกำมะหยี่บริเวณลำคอหรือรักแร้ ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการหันมาใส่ใจดูแลตนเอง โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงของหวาน ชา กาแฟ น้ำอัดลม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด รวมทั้งระวังไม่ให้เกิดภาวะติดเชื้อ รับประทานยาหรือฉีดยาตามคำแนะนำของแพทย์ และหมั่นตรวจสุขภาพ ตา ไต หัวใจ เท้า และสมอ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่จะเกิดในอนาคตต่อไป หากพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน</p>
ข่าวสด	<p><b>ผลสำรวจความเครียดคนไทย</b></p> <p>- เสนอบทความ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทย ไตรมาส 4 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพฯ, เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวน 2,016 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-22 ก.พ. พบว่า ปัญหาปากท้อง การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทำคนไทยเครียดเพิ่มขึ้น ผลสำรวจภาพรวมพบว่า คนไทยมีความเครียดคล้ายคลึงกับการสำรวจครั้งที่ผ่านมาเมื่อพ.ย. 2561 ส่วนใหญ่มีความเครียดเรื่องเศรษฐกิจ/การเงินมากกว่าเรื่องอื่น ๆ ร้อยละ 78.52 รองลงมา คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 72.47 และเรื่องการเมือง ร้อยละ 56.30 เป็นที่น่าสังเกตว่าระดับความเครียดของคนไทยในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน สิ่งแวดล้อม และการเมืองพุ่งสูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมาค่อนข้างมาก โดยความเครียดเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.07 ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.84 รวมถึงความเครียดเรื่องการเมืองที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.10 ความเครียดในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความสุข ร้อยละ 61.56 และเบื่อหน่าย ร้อยละ 72.72</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch